

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๖๖๕๐ ๗๖.๐๔ ๒/



สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย์
3896
วันที่ 25 ส.ค. ๒๕๖๕ เวลา 16.26 น.
ผู้รับ.....
สมัคร นอบ กธ.

ที่ กค ๐๔๑๑.๗/ว ๑๑๑

การเงินรับเลขที่ 3589
วันที่ 3.0.8.0. เวลา 10.44 น.

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๑.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) แก้ไขครั้งที่ ๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ และการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุม และอำนวยความสะดวก ให้กับส่วนราชการและผู้มีสิทธิ จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ศุภสันทนา
30 ส.ค. ๒๕๖๕

เสนอ กองบริหารการคลัง

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ส่ง นสว.

(นางบุญยิรี ทานิชประไพ)

เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เสนอ สป.

26 ส.ค. 65

29 ส.ค. 65

(นางสาวรุตินันท์ เจริญวิจิตรวงศ์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

กรมบัญชีกลาง
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๐ ๔๒๔๙-๖๙๓๗ ๖๒๓๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๕๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล
(ระบบ Digital Pension) แก้ไขครั้งที่ ๑

๑. คำนิยาม “ส่วนราชการผู้ขอ”

ความเดิม ส่วนราชการผู้ขอ หมายความว่า ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือจังหวัด ซึ่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รับราชการครั้งสุดท้าย

แก้ไขเป็น ส่วนราชการผู้ขอ หมายความว่า ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด ที่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รับราชการหรือทำงานครั้งสุดท้าย หรือรับบำนาญ หรือรับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ครั้นสุดท้าย กรณีเบี้ยหวัดครบถ้วนประเภทส่วนราชการผู้ขอให้เป็นไปตามคำสั่งที่ออกตามระเบียบหรือข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

๒. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ฯ ข้อ ๒ การยื่นเรื่องขอรับเงินหรือคำร้องด้วยตนเองผ่านระบบ

ความเดิม ๒.๔.๓ กรณีประสงค์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพภายหลังจากได้รับเงินบำนาญไปแล้ว และมีหนี้ บำเหน็จค้ำประกัน กรมบัญชีกลาง (กงบ. หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี) จะออกหนังสือรับรองสิทธิ ฌบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม โดยดำเนินการ ดังนี้

(๑) ยื่นเรื่องขอรับเงินผ่านระบบ โดยตรวจสอบจำนวนเงินที่จะได้รับจากแบบ ประมวลการบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น

แก้ไขเป็น ๒.๔.๓ กรณีประสงค์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพภายหลังจากได้รับเงินบำนาญไปแล้ว และมีหนี้ บำเหน็จค้ำประกัน กรมบัญชีกลาง (กงบ. หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี) จะออกหนังสือ รับรองสิทธิฌบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม โดยดำเนินการดังนี้

(๑) ยื่นเรื่องขอรับเงินผ่านระบบ โดยตรวจสอบจำนวนเงินที่จะได้รับจาก แบบประมวลการบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น โดยผู้รับบำนาญจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ เป็นตัวเงินเต็มจำนวน หรือเป็นตัวเงินส่วนหนึ่งและนำไปลดยอดหนี้ที่อีกส่วนหนึ่ง หรือนำไปลดยอดหนี้ที่มีอยู่ กับสถาบันการเงินทั้งจำนวน

๓. การยื่นเรื่องขอรับเงิน หรือคำร้องต่อส่วนราชการผู้ขอ หรือส่วนราชการผู้เบิก แล้วแต่กรณี

ความเดิม ๓.๓.๒ การขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้ดำเนินการดังนี้

(๓) กรณีขอรับภายหลังจากได้รับบำนาญไปแล้ว และมีหนี้ บำเหน็จค้ำประกัน กรมบัญชีกลาง (กงบ. หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี) จะออกหนังสือ รับรองสิทธิฌบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม โดยดำเนินการดังนี้

- ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิรับบำเหน็จดำรงชีพและประสงค์จะขอรับบำเหน็จ ดำรงชีพตรวจสอบจำนวนเงินที่จะได้รับจากแบบประมวลการบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น โดยให้ยื่นคำขอต่อ ส่วนราชการผู้ขอและให้แนบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ. ๓) ไปพร้อมกับแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ (แบบ ๕๓๐๐)

แก้ไขเป็น ๓.๓.๒ การขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้ดำเนินการดังนี้

(๓) กรณีขอรับภายหลังจากได้รับบำนาญไปแล้ว และมีหนี้ บำเหน็จค้ำประกัน กรมบัญชีกลาง (กงบ. หรือ สำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี) จะออก หนังสือรับรองสิทธิฌบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม โดยดำเนินการดังนี้

- ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิรับบำเหน็จดำรงชีพและประสงค์จะขอรับบำเหน็จ ดำรงชีพ ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะได้รับจากแบบประมวลการบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น โดยผู้รับบำนาญจะมีสิทธิ ได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ เป็นตัวเงินเต็มจำนวน หรือเป็นตัวเงินส่วนหนึ่งและนำไป ลดยอดหนี้ที่อีกส่วนหนึ่ง หรือนำไปลดยอดหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินทั้งจำนวน และให้ยื่นคำขอต่อส่วนราชการผู้ขอ พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ. ๓) ไปพร้อมกับแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ (แบบ ๕๓๐๐)

